



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๒๔๑

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/รักษาการแทนรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มโนชัย)/คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง เพื่อใช้ทางการแพทย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ กรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้มีมติเห็นชอบ การขออนุญาตใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ฯ ในการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงและกัญชาเพื่อทางการแพทย์ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ คือ

๑. โรงเรือนเพาะปลูกขนาด ๑๖๐ ตารางเมตร จำนวน ๑๐ โรงเรือน พร้อมรั้ว ระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณ ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๒. โรงเรือนเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ๖ โรงเรือน ขนาดพื้นที่ ๑๖๐ ตารางเมตร พร้อมระบบความปลอดภัยและรั้ว งบประมาณ ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

มีแหล่งงบประมาณจากมูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีทำการบริจาคเป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการปลูกและสกัดพืชสำหรับการผลิตตำรับยารักษาโรครกณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วย เฉพาะราย (Special Access Scheme, SAS) ภายใต้โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ซีซี เพื่อผู้ป่วย ๔ กลุ่มโรค ซึ่งการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนั้น เป็นการบริจาคโดยการให้เปล่าโดยไม่หวังผลประโยชน์

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการปลูกและสกัดพืชกัญชาสำหรับการผลิตตำรับยารักษาโรครกณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (Special Access Scheme, SAS) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ กรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข สามารถดำเนินการลู่ส่งตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ มีความพร้อมด้านบุคลากรห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน เป็นหัวหน้าคณะทำงานโครงการการผลิตช่อดอกกัญชาแห่งคุณภาพสูงจากกัญชาสายพันธุ์ไทย เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาไทยเพื่อให้ได้ปริมาณและคุณภาพของสาร CBD (Cannabidiol) และสาร THC (Tetrahydrocannabinol) ที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ทางด้านการแพทย์

คณะอนุกรรมการควบคุมกำกับและดูแลนโยบายด้านกัญชาและกัญชง ในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิจารณาแล้วมีมติไม่ขัดข้องให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ ดำเนินการใช้พื้นที่สำหรับการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงและกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวดำเนินการในระยะที่ ๒ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแผนการดำเนินงานโครงการผลิตกัญชาทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการผลิตตามความร่วมมือ ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสนอที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรพิจารณารายละเอียดเรื่องพื้นที่ โรงเรือน ตัวแบบ ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลต่อสภามหาวิทยาลัยต้องนำเสนอจุดการใช้พื้นที่ อายุการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการ รวมถึงประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับให้ชัดเจน ทั้งนี้ หากได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแล้ว ควรพิจารณาเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อต่อยอดเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอินทรีย์ด้วย

๒. การมอบโรงเรือนและพัสดุต่าง ๆ ควรพิจารณาใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยได้ทำความร่วมมือร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการการเสนอขอใช้พื้นที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชงและกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกศาภิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ